

Ngày tháng 4 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT VND (VNDCF)

I. Mục đích lấy ý kiến

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ, được sự phê duyệt của Ban Đại diện quỹ, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A thực hiện lấy ý kiến Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF) bằng văn bản các nội dung cần xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VNDCF thường niên năm 2024 như nêu tại Tờ trình kèm theo.

II. Thông tin nhà đầu tư

Tên Nhà đầu tư:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ số:

Số đơn vị Quỹ sở hữu tại thời điểm chốt quyền biểu quyết:

III. Ý kiến biểu quyết

Nhà đầu tư cho ý kiến biểu quyết về các nội dung sau bằng cách đánh dấu X hoặc ✓ vào ô lấy ý kiến:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDCF năm 2023.

Nhất trí Không nhất trí Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024.

Nhất trí Không nhất trí Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Đại diện quỹ là ông Phạm Ngọc Bách - Chủ tịch Ban Đại diện quỹ và bà Phí Thị Thùy Dung - Thành viên Ban Đại diện quỹ; và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Đại diện quỹ cho nhiệm kỳ 2023-2028 gồm bà Vũ Thị Thư - Chủ tịch Ban Đại diện quỹ và bà Nguyễn Thị Hồng Trang - Thành viên Ban Đại diện quỹ.

Nhất trí Không nhất trí Không có ý kiến

Nội dung 4: Thông qua việc giảm giá dịch vụ quản lý quỹ của Quỹ VNDCF trả cho Công ty Quản lý Quỹ từ mức 1,2% NAV/năm (một phẩy hai phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm)

xuống mức 0,9% NAV/năm (không phải chín phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm). Đồng thời, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Quỹ VNDCF để cập nhật nội dung giảm giá dịch vụ quản lý quỹ nêu trên. Nội dung chi tiết xem tại Phụ lục 2 của Tờ trình Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 quỹ VNDCF.

Nhất trí

Không nhất trí

Không có ý kiến

Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư quy định tại Điều lệ Quỹ VNDCF: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên của Ban Đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ.

Nhất trí

Không nhất trí

Không có ý kiến

Nội dung 6: Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDCF năm 2024 là một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Nhất trí

Không nhất trí

Không có ý kiến

IV. Thời hạn trả lời

Nhà đầu tư vui lòng cho ý kiến biểu quyết, ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, bỏ phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ:

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời hạn ngày gửi ý kiến trả lời (tính theo dấu bưu điện): **trước ngày 24/4/2024**

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ: *Tel: 024 73056188 hoặc Email: support@ipa.com.vn*

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)